

# Lần đầu tiên Bắc Việt tung ra trận luôn một lúc 14 phi cơ phản lực KHÔNG CHIẾN AG-1E7 QUÂN MỸ GI

Năm thứ 3 ● Số 616 ● Trang 4 Đồng THỨ BA 26-4-1966 (Ngày 6 Tháng Tư Bình Ngo)

### Đường như B.V. phải liều sống mái vì MỸ ĐANG TRIỆT HẠ TIỀM LỰC CHIẾN TRANH BẮC VIỆT

### Báo Việt bị hạ 2 Mỹ cũng bị hạ 2

SÀI GÒN 25-4.— Chiều hôm thứ 23-4, một không chiến ác liệt nhất đã diễn ra với không quân Bắc Việt, không quân Mỹ và 14 chiếc phi cơ phản lực của Cộng sản Bắc Việt.

Các không chiến diễn ra liên tục, kéo dài trong 15 phút và kết thúc ở 12 giờ 30 phút chiều. Các phi cơ của Cộng sản Bắc Việt đã hạ 2 chiếc phi cơ F-105 của Mỹ và 2 chiếc phi cơ F-4C của Mỹ.

Đợt thứ 2 bắt đầu ở 6 giờ 17 phút chiều, với 4 chiếc phi cơ F-105 của Mỹ và 2 chiếc phi cơ F-4C của Mỹ. Đợt thứ 3 bắt đầu ở 6 giờ 17 phút chiều, với 4 chiếc phi cơ F-105 của Mỹ và 2 chiếc phi cơ F-4C của Mỹ.

# CHÍNH SÁCH

Chủ nhiệm kiêm Chủ bút ● BẢNG-VAN-SUNG ● 15 Vũ Đình ● Saigon ● Đ. T. 25.977 ● Có Thư ký Văn phòng ● TU-CHUNG

### Lực Lượng Công Giáo biểu tình, mít tinh, hội thảo ở nhiều nơi

# RA HẠN TRẢ LỜI ĐỨT KHOÁT VỀ VỤ MIỀN TRUNG

Đòi trừng trị kẻ khủng bố Quốc Dân Đảng, Chu Tử, giáo dân Tam Tòa, Đả kích Đại sứ Cabot Lodge với chính sách nước ngoài gay gắt, Đòi bầu cử Quốc Hội 2 viện: đại diện các tôn giáo ở Thượng viện

SÀI GÒN.— Hôm nay, một cuộc họp báo đã diễn ra tại Văn phòng Báo Công Dân và Dân Xã, nhằm thông tin cho công chúng về những diễn biến mới nhất của cuộc đấu tranh đòi bầu cử Quốc Hội 2 viện.

Đầu tiên, ông Nguyễn Văn Xuân, Chủ tịch Ủy ban Dân Xã, đã trình bày về những diễn biến mới nhất của cuộc đấu tranh đòi bầu cử Quốc Hội 2 viện.

# Mặc dù rất lo lắng cho tình hình hiện tại ĐÀ SỐ DÂN MỸ VẤN TIN TƯƠNG CHÍNH SÁCH JOHNSON VỀ V.N.

Phê chống đối, càng không tìm được lời nào thích HOA THINH ĐÓN 23-4

Quốc gia Mỹ đang lo lắng về tình hình ở Việt Nam. Các chính khách Mỹ đang cố gắng tìm hiểu những diễn biến mới nhất của cuộc đấu tranh đòi bầu cử Quốc Hội 2 viện.

# NHÀ NGOẠI GIAO ANH TUNG TIN NHƯNG MỸ CÒN DẸ ĐẠT B.V. nhận thương thuyết về điều kiện nếu Mỹ ngưng oanh tạc Bắc Việt

LIÊN HIỆP QUỐC (Reuters) 24-4.— Hôm 23-4, Hoa Kỳ đã thông báo rằng chính phủ của Thủ tướng Anh đang cố gắng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Việt Nam.

# Đại Hãn thay đổi CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

HÀN THÁNH 23-4. (Reuters) Một báo Anh đưa tin rằng chính phủ của Thủ tướng Anh đang cố gắng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Việt Nam.

# BẢNG VIÊN ĐẠI-VIỆT CÙNG BỊ KHỦNG BỐ

SÀI GÒN.— Ông Tống Tử Linh, Chủ tịch Ủy ban Dân Xã, đã trình bày về những diễn biến mới nhất của cuộc đấu tranh đòi bầu cử Quốc Hội 2 viện.

# Chính sách Mỹ sau cuộc bầu cử sắp tới ở Việt Nam: HỢP TÁC VỚI BẮC GIỚI TỰY GIỮNG PHỦ NẠO

Huê loan báo quyết định: Lập chính phủ dân sự thương thuyết với Cộng Sản Cựu Thủ Tướng Trần văn Hữu bắt đầu thảo luận với Bộ Ngoại Giao Mỹ

# THÊM MỘT XỨ CỘNG SẢN ĐỪNG ĐỌC LẬP KHỔNG THƠNG NỢA TẬP

BERGARD. Nam T. 23/4 (AP)— Hôm nay, Nam T. đã thông báo rằng chính phủ của Thủ tướng Anh đang cố gắng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Việt Nam.

# Đánh lớn ở Chương Thiện Bịch đồng cơ trung đoàn

SÀI GÒN 25-4 (V.N.H.)— Hôm nay, một cuộc họp báo đã diễn ra tại Văn phòng Báo Công Dân và Dân Xã, nhằm thông tin cho công chúng về những diễn biến mới nhất của cuộc đấu tranh đòi bầu cử Quốc Hội 2 viện.

# THEO TIN CHÍNH THỨC TÌNH HÌNH ĐÀ LẠT ĐÃ YÊN TĨNH LẠI

SÀI GÒN.— Một cuộc họp báo đã diễn ra tại Văn phòng Báo Công Dân và Dân Xã, nhằm thông tin cho công chúng về những diễn biến mới nhất của cuộc đấu tranh đòi bầu cử Quốc Hội 2 viện.

# CÁCH SÀI GÒN LỐI 12 CÂY SỐ V.C. PHÁ XƯƠNG ĐẾT SICOVINA ĐỐT PHÁ HẾT MÁY MÓC, TỶ SỰ

SÀI GÒN.— Ngày 23 ngày 24-4, Việt Cộng không ngừng nổ súng ở nhiều nơi, đặc biệt là ở vùng Tây Bắc.

# V.C. tấn công phi trường Huế

SÀI GÒN 23-4 (AP)— Hôm nay, một cuộc họp báo đã diễn ra tại Văn phòng Báo Công Dân và Dân Xã, nhằm thông tin cho công chúng về những diễn biến mới nhất của cuộc đấu tranh đòi bầu cử Quốc Hội 2 viện.













ĐÀO CHÍNH LƯAN 26-6-66 Mai Bê Bê

TỜ MỜ SƠN GIANG... Tờ Mờ có nhiều bài tường thuật kỳ lạ... K. CHESTERTON O. WILDE

0 chữ Cười... NGUYỄN PHÚ TUẤN... Giải đáp 0 chữ hôm qua

Giới thiệu sách mới... TRIỆT LÝ GIÁO DỤC - NHÂN BẢN

ZORRO HIỆP SĨ BỊ MẮI... KỶ 70

quon tam và chông chông lằng lạt... Hai tên cướp đang đắc chí với chuyện mới bắt, bỗng nhiên có người lạ...

Tranh đồ vui... NGANG ĐỌC NHƯ NHAU... (Chia tiếp)

CÁC CHỨNG BỆNH VỀ TIM... Các chứng bệnh về tim, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa...

Đau Bao Tử, Đau Ruột, Đau bụng kinh niên... DƯƠNG TỴ HOÀN

TRỊ - LẬU Quảng-An-Hòa... THUỐC BỔ TRẺ EM (loại nước)

ĐAU SÚNG, LỖT BAO TỬ Ợ CHUA - ĐÁY MŨI ĐAU QUẢN - NỖNG ĐAU TỬ... GASTROPAN

Cửu-long-hoàn... BỔ HUYẾT ĐƯƠNG TÂM TRĂNG THẦN

ĐAU LŨNG NHỨC MŨI MŨNG MỊ ĐI TỈNH... TAM TỈNH HẢI CẦU BỔ THẬN HOÀN SỐ 2

TAM TỈNH HẢI CẦU BỔ THẬN HOÀN SỐ 2... TÀI HẾT

CARBÓGUANIDINE... NGUYỄN VÀ TRỊ

VIỆT-NAM CÔNG-THƯƠNG CÔNG-TY... Đại lý VINH-XƯƠNG

SIROP PROMERGAN... VIỆN BẢO-CHẾ HADZER

Ăn không tiêu (BỊ TIÊU LỎNG)... ĐAU NHỨC NHỨC ĐẦU... GARDAN

Sữa ONG GIÀ... Cò nhiều VITAMINE A B1 D3

